

'เกษตร'เปิดตัวระบบ จำกัดการใช้3สารเคมีอันตรายต่อส่วนรวม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้เกษตรกร ทดสอบการใช้ สมักรเข้า “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สารอันตราย สามารถสมัครได้เองทันทีผ่านเว็บไซต์ <http://chem.doae.go.th> หรือ

☛ ต่อ : สารเคมี -หน้า 11

สารเคมี

ผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครเกษตรกร ที่ต้องใช้สารกำจัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และสารกำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส เพียงสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ <http://chem.doae.go.th> หรือผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกวันตามเวลาราชการ เกษตรกรเลือกวันและวิธีการอบรมได้เองตามความสมัครใจและเข้าทดสอบตามวันเวลาที่เลือก เกษตรกรที่สอบผ่านจึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อสาร

หลังกระทรวงเกษตรฯออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เม.ย. 2562

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีโดยจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วันเป็นต้นไป (20 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป) ประกาศฯดังกล่าวกำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่นจะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดยมี 4 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบการอบรมครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลพืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วน การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยกรมวิชาการเกษตร จะทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกรและเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอบต.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีพื้นที่ปลูกพืชจริง ที่ปลูกพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก

และมีความประสงค์ใช้สารก็ยังสามารถมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลง โดยคุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทยและเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริงไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตามแต่ละชนิดพืช

สำหรับการสมัคร ขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไปที่ “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” <http://chem.doae.go.th> หรือแอปพลิเคชัน “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนท่านที่ยังไม่สะดวกให้ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านโดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ช ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ <http://elearning.doae.go.th> มี ทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านที่ประสงค์จะทดสอบเลย เนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือก ช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้เลย จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ